

ฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม

การดำเนินการ

รับผิดชอบงานกำกับควบคุมโรงงานอุตสาหกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน การจดทะเบียนเครื่องจักรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง งานการส่งเสริมป้องกัน ปัญหาสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในโรงงาน รวมทั้งการส่งเสริมและการตรวจสอบการใช้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

องค์ประกอบของโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535

เป็นอาคาร สถานที่หรือยานพาหนะ

ใช้เครื่องจักรมีกำลังรวมตั้งแต่ 5 แรงม้า หรือกำลังเทียบเท่าตั้งแต่ 5 แรงม้าขึ้นไปหรือใช้คนงานตั้งแต่ 7 คน ขึ้นไปโดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม

สำหรับทำผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพลำเลียง เก็บรักษา หรือ

เป็นประเภทหรือชนิดของโรงงานที่กำหนดในกฎกระทรวง

จำพวกของโรงงานอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535

โรงงานจำพวกที่ 1 : โรงงานประเภทชนิด และขนาดที่สามารถประกอบกิจการโรงงาน ได้ทันทีตามประกอบกิจการ

โรงงานจำพวกที่ 2 : โรงงานประเภทชนิด และขนาด ที่เมื่อจะประกอบกิจการ โรงงานต้องแจ้งให้พนักงานทราบก่อน

โรงงานจำพวกที่ 3 : โรงงานประเภท ชนิด และขนาด ที่การตั้งโรงงานจะต้อง ได้รับใบอนุญาตก่อนจึงจะดำเนินการได้

คำแนะนำโรงงาน

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 กำหนดให้แบ่งโรงงานออกเป็น 3 จำพวก คือ

โรงงานจำพวกที่ 1 เป็นโรงงานที่สามารถประกอบกิจการได้ทันทีตามความประสงค์ของผู้ประกอบกิจการ แต่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวงและประกาศกระทรวง

โรงงานจำพวกที่ 2 เป็นโรงงานที่ไม่ต้องขออนุญาต แต่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเช่นกัน และเมื่อจะเริ่มประกอบกิจการ โรงงานให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อน (ขอรับและยื่นแบบใบแจ้งการประกอบกิจการ โรงงานจำพวกที่ 2 ได้ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัด)

โรงงานจำพวกที่ 3 เป็นโรงงานที่ต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงจะตั้งโรงงานได้

การตรวจสอบสถานภาพของโรงงานว่าจัดเป็นโรงงานจำพวกใด จะต้องมีข้อมูลชนิดของกิจการ (จะประกอบกิจการอะไรบ้าง) แรงม้าเครื่องจักรรวมและจำนวนคนงานที่ใช้ในโรงงาน เพื่อนำมาจัดจำพวกโรงงาน โดยตรวจสอบด้วยตนเองจากกฎกระทรวงฉบับที่ 1 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 หรือจะสอบถามจากทางราชการได้ที่

สำนักควบคุมและตรวจโรงงาน (ชั้น 2,3 และ 4 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม)

ศูนย์บริการเพื่อการลงทุน (ชั้น 1 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม)

สำนักเลขานุการกรม (ชั้น 1 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม)

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัด

การชำระค่าธรรมเนียมรายปี ผู้ประกอบการโรงงานจำพวกที่ 2 และ 3 ต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปีตั้งแต่วันเริ่มประกอบกิจการ โรงงาน และต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปีต่อไปทุกปีเมื่อถึงวันครบกำหนดวันเริ่มประกอบกิจการ โรงงานในปีถัดไป ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กำหนดให้ ต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละห้าต่อเดือน

(ดูรายละเอียด อัตราค่าธรรมเนียมโรงงาน)

โรงงานในเขตกรุงเทพมหานครชำระค่าธรรมเนียมที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนโรงงาน ในจังหวัดอื่น ๆ ชำระที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่โรงงานตั้งอยู่

คำแนะนำทะเบียนเครื่องจักร

1.พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ.2514 กำหนดให้เครื่องจักรเป็นสังหาริมทรัพย์ที่สามารถจดทะเบียนจำนองและทำนิติกรรมอื่นได้ตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

2. เครื่องจักรที่สามารถนำมาจดทะเบียนกรรมสิทธิ์และจำนอง/ขายฝากต้องมีหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์เครื่องจักร เช่นใบเสร็จรับเงิน Invoice หรือหนังสือรับรองกรรมสิทธิ์จากผู้ขายสอบถามรายละเอียดจากทางราชการได้ที่

สำนักทะเบียนเครื่องจักรกลาง (ชั้น 2 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม)

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

3.ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเครื่องจักร (ดูรายละเอียด ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเครื่องจักร)

การจดทะเบียนเครื่องจักร จะมีส่วนของค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์จดทะเบียนจำนอง/
ขายฝาก และ การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ (ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี)